



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมีแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเด็นการนำระบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากแผนดังกล่าว คณะกรรมการธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา จึงได้มีการประชุมหารือและวางแผนการขับเคลื่อนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ งานบริการ ได้แก่ (๑) งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน ๑๖ งานบริการ (๒) งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จำนวน ๒ งานบริการ (๓) งานบริการด้านแรงงาน หรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน ๔ งานบริการ โดยเล็งเห็นว่าควรส่งเสริม ต่อยอดและพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงได้จัดทำประกาศ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ให้บริการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ งานบริการ ได้แก่

- (๑) งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน ๑๖ งานบริการ
 - (๒) งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จำนวน ๒ งานบริการ
 - (๓) งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน ๔ งานบริการ
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS)

งานบริการเพื่อประชาชน

 จองคิวทำใบขับขี่ กรมการขนส่งทางบก	 ขอเลขทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบก	 ตรวจสอบข้อสกลเบื้องต้น กรมการปกครอง
 ระบบค้นหาแปลงที่ดิน กรมที่ดิน	 ติดตามสถานะคดี กรมบังคับคดี	 ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม กรมบัญชีกลาง
 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษายาบาล กรมบัญชีกลาง	 ขอรับกล้าไม้ออนไลน์ กรมป่าไม้	 ขอรับสารเร่งพด. หญ้าแฝกและเมล็ดพันธุ์พืชปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน
 ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร	 ติดตามการขอคืนภาษี ก.จ.ด 91/90 กรมสรรพากร
 ติดตั้งประปา ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ การประปานครหลวง	 ขอใช้น้ำประปา ในเขตต่างจังหวัด การประปานครหลวงภูมิภาค	 ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง
 ขอใช้ไฟฟ้า ในเขตต่างจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		

งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs

 ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ กรมบัญชีกลาง	 แจ้งโรครีบขาดสติ กรมปศุสัตว์
--	---

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ

 ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน กรมการจัดหางาน	 ระบบค้นหาหางาน และคนหางาน (Smart Job Center) กรมการจัดหางาน	 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม
 ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน สำนักงานประกันสังคม		

SUPPORT